



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน
เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ตามประกาศเทศบาลเมืองลำพูน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามประกาศ แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทราบว่า บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ผู้ใด ที่ได้ ขึ้นบัญชีแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตามวันและเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๔. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไปแล้ว นับตั้งแต่เทศบาลเมืองลำพูนประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อดำเนินการจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑๘	นายสุวรรธน์ เมืองอินทร์	ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ หมายเหตุ : อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน ของรัฐสถาบันการศึกษาของ รัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๒	๐๐๐๗	นางพิมพ์พิชาภา ก่องแก้ว	
๓	๐๐๑๐	นางสาวถิรนนท์ สุขเกษม	

